



กาฬโรคปอด (Pneumonic Plague)

หลังจากที่มีการระบาดของ ไข้หวัดใหญ่ 2009 ตอนนี้ชาวโลกต้องมาตื่นตระหนกกับการระบาดครั้งใหม่ของ "กาฬโรคปอด" ในมณฑลชิงไห่ของจีนที่คร่าชีวิต

คนจากโรคนี้แล้ว 3 คน และกักบริเวณประชาชน 1 หมื่นคน เพื่อดูอาการ... แคม WHO ยังออกมาเตือนอีกว่า เชื้อที่พบเป็นเชื้อชนิดเดียวกับ "กาฬโรคชนิดต่อมหน้าเหลืองอักเสบ" ที่ทำคนตายมาแล้วในยุโรปถึง 25 ล้านคน ! การระบาดของเชื้อกาฬโรคกำลังขยายวงกว้างทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากอัตราการเสียชีวิต 60% หากไม่รีบรักษา ประเทศไทยมีรายงานครั้งสุดท้ายเมื่อพ.ศ. 2495 ดังนั้นเรามาทำความรู้จักโรคนี้เพื่อหาทางรับมือกับมันดีกว่า

ลักษณะโรค เป็นโรคที่ติดต่อกับสัตว์สู่คน แหล่งรังโรคคือ หนูและหมัดของหนู ที่มีเชื้อแบคทีเรียชื่อ เยอร์ซีนีเยา เฟลติส การรับเชื้อโดยถูกหมัดของสัตว์กัด ซึ่งอาจติดมาจากสุนัขหรือแมว ระยะฟักตัว 1-7 วัน

อาการของโรคกาฬโรค ถ้าเป็นกาฬโรคที่ต่อมหน้าเหลืองจะทำให้ต่อมหน้าเหลืองที่ขาหนีบ รักแร้ หรือรอบคออักเสบ โดยเชื้อกาฬโรคที่อยู่ในกระแสเลือดจะติดเชื้อจากต่อมหน้าเหลืองลงสู่กระแสโลหิต ส่วนกาฬโรคปอดเป็นอาการแทรกซ้อนของกาฬโรคต่อมหน้าเหลือง มีความรุนแรงมาก เนื่องจากเชื้อมีการกระจายเข้าสู่กระแสโลหิตและเข้าสู่ปอดด้วย จะมีอาการเจ็บปวมนั่นคือ ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง อาการไอเกิดขึ้นใน 24 ชั่วโมง เสมหะตอนแรกเหนียวใส แล้วกลายเป็นสีส้มหรือแดงสด ถ้าไม่รักษาจะเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมง และสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นในวงกว้าง ผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลาย และเสียชีวิตในที่สุด.

การรักษา ใช้ยาสเตรปโตมัยซิน เจนตามัยซิน เตตรามัยซิน คลอแรมฟินิโคล เป็นเวลา 7 วัน

การป้องกันการแพร่ระบาดของกาฬโรคปอด

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวอยากให้ระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องการจัดหมัดที่อยู่บนตัว สัตว์ (หมัดหนูมีขนาดความเล็กเพียง 1 มิลลิเมตร แต่สามารถกระโดดไกลถึง 200 เท่า หรือประมาณ 1 เมตร) โดยใช้ยาฆ่าเห็บเห่า โดยเฉพาะแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่ชอบไล่ล่าหนูและเป็นสัตว์ที่มีหมัดเยอะจึงอาจเป็นพาหะนำเชื้อได้ ดังนั้นเจ้าของจึงควรสนใจสัตว์เลี้ยงของตนเองเป็นพิเศษ ส่วนการสังเกตอาการที่เกิดกับแมว เช่น มีไข้สูง เบื่ออาหาร ต่อมน้ำเหลืองโต ยิ่งถ้าแมวไปกัดหนูโดยตรงยิ่งมีโอกาสติดเชื้อได้ถึง 100% ส่วนผู้ที่เลี้ยงแมวนั้นจะติดเชื้อได้หากสัมผัสน้ำลาย เช่น จากการเลีย หรือโดนแมวกัด แมวข่วน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีหนูนาซึ่งเป็นที่นิยมรับประทาน ช่วงนี้ควรงดเว้นเพราะ ถือว่าอยู่ระหว่าง "การเฝ้าระวัง" และอย่าลืมทำ 5 ส. บ้านของท่าน !!!!!!!!!!! เพื่อกำจัดแหล่งต้นตอของโรคกันเถอะ